

## การกำกับดูแลผู้ประกอบการค้าข้าวประเภททำข้าว

ด้วยกรมการค้าภายในได้แจ้งข่าวว่าผู้ประกอบการธุรกิจโรงสีประสบปัญหาสภาพคล่องและหยุดรับซื้อข้าวในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีธุรกิจทำข้าวเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยมีลักษณะคล้ายพ่อค้าคนกลางรวบรวมรับซื้อข้าวเปลือกขายให้กับโรงสีอีกทอดหนึ่งโดยบวกค่าบริหารจัดการ ซึ่งธุรกิจทำข้าวดังกล่าวมีทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าข้าว ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ ฉบับที่ ๑๔๕ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการค้าข้าว และกำหนดประเภทผู้ประกอบการค้าข้าว ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๑๕๐ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวขออนุญาตประกอบการค้าข้าว การกำหนดเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว และการส่งถอนหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าข้าวประเภททำข้าวต้องขออนุญาตประกอบการค้าข้าวก่อนจึงจะประกอบการค้าข้าวได้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีขอเรียนว่าในจังหวัดราชบุรีได้มีการตรวจพบผู้ประกอบการทำข้าวไม่ขออนุญาตประกอบการค้าข้าวตามกฎหมายกำหนด และไม่จ่ายค่าข้าวให้เกษตรกรในทันที ภายหลังได้จ่ายเป็นเช็ค แต่ไม่สามารถนำไปเบิกเงินได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการฉ้อโกงเกษตรกร จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่ หากมีสถานที่จัดไว้เพื่อการค้าข้าว และรวมถึงตลาดกลางข้าวเปลือก ซึ่งเข้าลักษณะประเภททำข้าวตามประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ ๑๔๕ ต้องขออนุญาตประกอบการค้าข้าว ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดก่อนจึงจะประกอบการค้าข้าวได้ และกรณีผู้ฝ่าฝืนไม่ขออนุญาตจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ

๒. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรระมัดระวังในการนำข้าวเปลือกไปขายให้กับทำข้าว โดยขอให้สังเกตว่าทำข้าวนั้นมีหนังสืออนุญาตถูกต้องหรือไม่ หรืออาจรับซื้อข้าวเปลือกในราคาสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับโรงสี และยังไม่จ่ายค่าข้าวทันทีหรือจ่ายบางส่วนและสัญญาจะจ่ายภายหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการฉ้อโกงเกษตรกร และแจ้งเบาะแสหากมีการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ให้พาณิชย์จังหวัดทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ติดต่อแจ้งข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๑ ๕๔๕๐ โทรสาร ๐ ๓๒๓๓ ๘๖๑๕ หรือสายด่วน ๑๕๖๙

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี

ตุลาคม ๒๕๖๑